

Số: 11/BC - HĐND

*Nam Định, ngày 19 tháng 4 năm 2021*

**BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN PHÁP CHẾ**  
**Trình tại kỳ họp cuối nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân tỉnh**  
**khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021**

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa- Xã hội tiến hành thẩm tra Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của UBND tỉnh; thẩm tra báo cáo công tác nhiệm kỳ của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh trình tại kỳ họp cuối nhiệm kỳ của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ban Pháp chế trân trọng báo cáo HĐND tỉnh kết quả thẩm tra như sau:

**1. Đối với báo cáo công tác nhiệm kỳ của UBND tỉnh**

Các Ban của HĐND tỉnh nhất trí với báo cáo của UBND tỉnh và thống nhất nhận định:

Báo cáo đã phản ánh toàn diện, trung thực các mặt công tác của UBND tỉnh trong cả nhiệm kỳ, bao gồm công tác tổ chức bộ máy, công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiệm kỳ 2016-2021, mặc dù trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng liên tiếp của thiên tai, dịch bệnh trên người và cây trồng, vật nuôi...song UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ động, linh hoạt, có nhiều đổi mới, sáng tạo và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; triển khai nhiều giải pháp đồng bộ; chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cơ quan Trung ương và của Tỉnh ủy; đồng thời luôn bảo đảm thực hiện đúng các quy định của pháp luật; vì vậy UBND tỉnh đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của nhiệm kỳ trên tất cả các mặt công tác.

Về kinh tế: Tất cả các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có một số chỉ tiêu đạt cao nhất từ trước đến nay. Nam Định là một

trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Về văn hóa-xã hội: Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được nâng cao. Chính sách an sinh xã hội và chương trình giảm nghèo bền vững được thực hiện có hiệu quả. Tiếp tục duy trì thành tích cao trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, tỉnh luôn nằm trong top những tỉnh dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục.

Về nội vụ - nội chính: Công tác cải cách hành chính được chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ. Tình hình an ninh-quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được củng cố và giữ vững.

Các Ban của HĐND tỉnh cũng nhất trí với những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cùng với những bài học kinh nghiệm mà UBND tỉnh đã chỉ ra.

Đề nghị UBND tỉnh trong nhiệm kỳ tới phát huy tốt những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại của nhiệm kỳ vừa qua, vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm, vượt qua khó khăn, trở ngại để tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành UBND tỉnh, tạo bước đột phá mạnh mẽ, phấn đấu đạt và vượt tất cả chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.

## **2. Đối với báo cáo công tác nhiệm kỳ của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh**

Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhất trí với báo cáo công tác nhiệm kỳ của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và thống nhất nhận định:

Các báo cáo đã phản ánh khách quan kết quả công tác của các ngành trong nhiệm kỳ 2016-2021, thể hiện rõ trách nhiệm của các ngành trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành, góp phần tích cực bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ngành Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định có nhiều cố gắng, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ. Mặc dù trong bối cảnh biên chế giảm, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, song Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý, giải quyết số lượng lớn các vụ việc (tăng 1,3 lần so với nhiệm kỳ trước), với tỷ lệ giải quyết cao (96,3%), bảo đảm tiến độ và chất lượng, góp phần đắc lực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Kết quả công tác xét xử và giải quyết các loại vụ

việc thuộc thẩm quyền của Tòa án đều vượt chỉ tiêu thi đua của ngành. Đã đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh những vụ án hình sự trọng điểm, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; không để xảy ra việc kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm; hình phạt mà Tòa án hai cấp đã áp dụng đối với các bị cáo thể hiện tính nghiêm minh, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay. Việc áp dụng thống nhất pháp luật trong hoạt động xét xử ngày càng tốt hơn. Tỷ lệ án bị hủy, bị sửa do lỗi của Thẩm phán giảm đáng kể so với nhiệm kỳ trước và thấp hơn nhiều so với quy định. Tỷ lệ hòa giải thành trong giải quyết án dân sự đạt cao. Đã chú trọng đối thoại trong quá trình giải quyết án hành chính, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết, đồng thời đảm bảo giải quyết đúng quy định.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, công tác của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh đạt kết quả cao và tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức bộ máy được lãnh đạo ngành đặc biệt quan tâm và triển khai tích cực hiệu quả. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử án hình sự đạt tỷ lệ cao và có chất lượng tốt, không để xảy ra việc khởi tố, truy tố, xét xử oan. Không có trường hợp nào Viện kiểm sát truy tố mà Tòa án tuyên không phạm tội. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp được thực hiện hiệu quả, góp phần bảo đảm cho các hoạt động tư pháp tuân thủ đúng quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của các tổ chức và cá nhân.

Các cơ quan thi hành án dân sự của tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong thực thi nhiệm vụ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra được lãnh đạo Cục đặc biệt quan tâm; đổi mới và tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, với phương châm hướng về cơ sở, lãnh đạo Cục đã chỉ đạo giải quyết hiệu quả đối với những vụ việc phức tạp của địa phương; tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cơ quan liên quan và tranh thủ sự ủng hộ của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp; qua đó đã kịp thời tháo gỡ nhiều vướng mắc, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng qua nhiều năm. Việc xác minh, phân loại án cơ bản đảm bảo đúng luật. Nhiệm kỳ 2016-2021, toàn ngành đã thi hành xong đạt 95,1% về việc, 66% về tiền có điều kiện thi hành, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao hàng năm.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong nhiệm kỳ

vừa qua và nhất trí với những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, cũng như bài học kinh nghiệm và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới của các cơ quan đã nêu trong các báo cáo. Đề nghị các cơ quan tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

***Nơi nhận:***

- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- Lưu: VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Hải Dũng**